



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

11 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชาและกระท่อม

ประเด็นสำคัญ

1. ชื่อช่อดอกกัญชาต้องแสดงบัตรประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ผจก., newtv)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์กรณีสมุนไพรกัญชา กัญชง อยู่ในลิสต์สมุนไพร Herbal Champion 15 รายการ ว่า ยังต้องการงานวิจัยพอสมควรเพราะยังขาดข้อมูลทางวิชาการ หากนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจะเป็นอุปสรรคและปัญหามาก คนที่บอกว่าเป็นยาเสพติดก็ยังไม่เป็นปัญหา ยืนยันว่าทำไม่ได้ เพราะที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าทำไม่ได้ ยากมาก เพราะหากทำได้เราทำมาตั้งนานแล้ว เมื่อต้นเดือน ม.ค. ได้ลงนามในประกาศกำหนดให้ผู้ซื้อช่อดอกกัญชาต้องแสดงบัตรประชาชน อยู่ระหว่างรอประกาศให้มีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา จากนั้นจะมีการสื่อสารทำความเข้าใจ และส่งรายงานการซื้อขายกัญชามาให้กรมฯ พร้อมจ้างบริษัทเขียนโปรแกรมลิงก์ข้อมูลการซื้อขาย เมื่อมีคนมาซื้อ เพียงเสียบัตรประชาชนและกรอกข้อมูลว่าใครซื้อ จำนวนเท่าไร หากไม่ส่งรายงานก็จะยึดใบอนุญาตคืน ขณะนี้มีการขออนุญาตมากกว่า 7 พันรายแล้ว

2. ลักลอบขายช่อดอกกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

- สสจ.ปทุมธานี พร้อมตำรวจและทหาร สนธิกำลังบุกจับผู้ลักลอบขายช่อดอกกัญชาแห้งและต้มน้ำใบกระท่อมขายแบบผิดกฎหมายริมถนน จำนวน 3 ราย ขอให้จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. สถิติผู้ป่วยติดกัญชาเพิ่มขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv

- แม้กัญชาจะมีศักยภาพในฐานะพืชเศรษฐกิจที่อาจทำรายได้ให้กับประเทศจำนวนมาก แต่สถิติจำนวนผู้ป่วยจากการเสพติดกัญชาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้น จาก 72 เคส/เดือน ก่อนการปลดล็อก เป็น 282 เคส/เดือน ทั้งนี้ สถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าทางการไทยยังไม่สามารถควบคุมให้ปริมาณการบริโภคกัญชาของประชาชนบางส่วนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ และหากไม่มีการดำเนินการควบคุมรัดกุม กัญชาอาจกลายเป็นพืชที่ทำลายมากกว่าส่งเสริมเศรษฐกิจ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, nationtv, sanook, thailandplus, isaranews, js100, soudhitalk, news1live, TNN)


- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ประจำสัปดาห์ที่ 1 ปี 2566 วันที่ 1-7 ม.ค. 2566 พบผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการรักษาใน รพ. 997 ราย เฉลี่ยวันละ 142 ราย เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ 52 ของปี 2565 พบว่าแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ลดลงถึงร้อยละ 53 เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 382 ราย ลดลงร้อยละ 28 ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 247 ราย ลดลงร้อยละ 30 และมีผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต 58 ราย เฉลี่ยวันละ 8 ราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่ม 608 มากถึง 57 ราย ปัจจัยหลักมาจากการไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนเพียงเข็มเดียว 32 ราย ได้รับวัคซีนครบสองเข็มแต่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 16 ราย ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มสุดท้ายนานเกิน 3 เดือน 10 ราย ในจำนวนนี้จะสังเกตว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ช่วง 3 เดือนก่อนป่วย ไม่พบการเสียชีวิตเลย วัคซีนมีส่วนช่วยลดป่วยหนักและเสียชีวิตได้อย่างชัดเจน จึงขอแนะนำให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม และควรได้รับเข็มกระตุ้น หลังจากเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือน

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ อย. ได้ปรับให้วัคซีนไฟเซอร์สูตรต้นตำรับ จำนวน 8 รุ่นการผลิต ที่ไทยนำเข้า ขยายอายุวัคซีนจาก 9 เดือน เป็น 15 เดือน เนื่องจากการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -60 ถึง -90 องศา โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิออกนอกช่วงสภาวะการเก็บรักษา จะทำให้วัคซีนยังคงประสิทธิภาพ รวมถึงความปลอดภัย

2. รับ นทท.จีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, soudhitalk, news1live)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติว่า ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการต่าง ๆ ยืนยันจะไม่สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการ โดย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรการต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ทุกอย่างมีหลักทางวิชาการ ทางการแพทย์ และทางสาธารณสุข เป็นตัวกำหนดและเป็นแนวในการปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการวิชาการพิจารณา ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด</p> <p>- สื่อมวลชนจีนรายงานข่าว เกี่ยวกับ MF833 จากเมืองเซี่ยเหมิน ลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา ผู้โดยสารในเที่ยวบินนี้ 269 คน เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ รวม.สธ. พร้อมด้วย รว.คมนาคม และรพ.การทองเที่ยวและกีฬา ร่วมต้อนรับ โดย นักท่องเที่ยวจีนต่างบอกว่าคิดถึงประเทศไทย ชื่นชมกับการประกาศของ รว.สธ. ที่ใช้มาตรการแบบไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, บ้านเมือง, voicetv)</p> <p>- นพ.โอชิษฐ์ เกียรติกิจชูชัย สส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษก กทม.การสาธารณสุข กล่าวถึงคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางเข้าไทยมากถึง 5 ล้านคน และรัฐบาลควรเตรียมความพร้อม โดยถือหลักส่งเสริมปลอดภัยและรักษา เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะชาวจีน โดยการส่งเสริมให้รู้จักป้องกันตัวเองระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย การให้บริการทางการแพทย์ต้องพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดี และสร้างมาตรฐานในการรักษา ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างระบบป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อโรคในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีมาตรฐาน นอกจากนี้ อยากรให้กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดในประเทศไทย ต้องทดสอบว่าวัคซีนที่มีอยู่ป้องกันได้หรือไม่</p> <p>3. เตรียมเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดบางรัก</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, soudhitalk, hfocus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ได้มอบหมายกองที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดบางรักในอีก 2-3 วัน บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีทั้งวัคซีนแอสตรา และไฟเซอร์ ขึ้นกับความประสงค์ของผู้รับวัคซีน มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาท รองรับได้วันละ 200-300 คน พร้อมขยายจุดฉีดเพิ่มหากความต้องการสูงขึ้น ขณะเดียวกันหารือจังหวัดท่องเที่ยวเปิดจุดบริการร่วมด้วย</p> <p>4. วัคซีนชนิด Bivalent</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, TNN ch7, thebangkokinsight)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ถึงความคืบหน้าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ชนิด Bivalent หรือวัคซีน 2 สายพันธุ์ ล่าสุด นักวิชาการอิสราเอลเผยแพร่ผลการศึกษาประสิทธิภาพในประชากรสูงอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป พบว่า วัคซีน Bivalent ช่วยลดความเสี่ยงป่วยจนต้องนอนรักษาตัวใน รพ.ได้ 81% และลดความเสี่ยงเสียชีวิต 86% ในช่วง 2 เดือนที่ติดตามผล</p> <p>5. มาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (mcoth)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้กำหนดมาตรการสาธารณสุขในการเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.66 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ยกเลิกข้อกำหนดตรวจเอกสารรับวัคซีน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 2. ผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่กำหนดให้มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทย จะต้องมีการประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ครอบคลุมการรักษาโควิด19 ตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก 7 วัน โดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อจะสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้เดินทางจากต่างประเทศดังกล่าว หากพบว่าไม่มีเอกสารประกันสุขภาพ ผู้นั้นจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมือง สำหรับประเทศที่มีการกำหนดให้ผู้เดินทางมีผล RT-PCR มีผลลบก่อนจะออกจากประเทศไทย 2 ประเทศ ประกอบด้วย จีน และ อินเดีย อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบภารกิจรวมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพหรือเอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทน 3. ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยและผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่อง ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพ 4. สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือในภาวะฉุกเฉิน 5. ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด-19 ระหว่างเดินทาง ได้รับการแนะนำให้รับการตรวจโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย สำหรับผู้มีข้อคำถามสามารถติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ผู้บริหาร สธ. นำคณะผู้ได้รับรางวัลชยันนาทนเรนทร เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (Radio-สวท.,สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น,ทีวีทุกช่อง, thailandplus, hfocus, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. พร้อมด้วย ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และนพ.โอภาส ปลัด สธ. ประธานคณะกรรมการรางวัลชยันนาทนเรนทร นำคณะผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักรักษาสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร 2.ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ 3.นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ 4.นายฉัตรพล ทองไหล นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน 5.นายพนม นามผาญ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต</p>	
<p>ปลัด สธ. ย้ำทุกหน่วยงานขับเคลื่อนบริการด้านจิตเวชและยาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, komchadluek, acnews, MCOT NEWS FM 100.5, thailandplus, hfocus, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ที่ มรภ.กาญจนบุรี พร้อมกล่าวย้ำทุกหน่วยงานขับเคลื่อนบริการด้านจิตเวชและยาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน พร้อมรับมอบเงินบริจาคจากมูลนิธิพัฒนาอนามัยเพื่อใช้ในงานดูแลเด็กออทิสติกปฐมวัย โดยปัจจุบันมี รพศ./รพท. เปิดหน่วยผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดแล้ว 94 แห่ง ใน 69 จังหวัด</p>	
<p>รณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, แนวหน้า, thereporters, plewseengern, Radio-สวท., Chiangmai-mail, pattayamail)</p> <p>- นพ.วีรวัฒน์ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูก ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2532 ปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกจัดอยู่ในอันดับ 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย มีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ 15 ราย หรือ 5,422 รายต่อปี เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 6 ราย หรือ 2,238 รายต่อปี ในเดือน ม.ค.ของทุกปีองค์กรด้านโรคมะเร็งต่าง ๆ ทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการป้องกันโรคให้กับประชาชน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก แนะนำหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ และฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV</p>	
<p>ชี้การโอนถ่ายภารกิจ สอน. /รพ.สต.ไม่กระทบต่อ อสม.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, thebangkokinsight, acnews, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ชี้กรณีการโอนถ่ายภารกิจของสถานีนอมาลัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของอาสาสมัครสุขภาพประชาชนของ อสม. อีกทั้ง อสม.ทุกคนยังคงเป็นบุคลากรสำคัญที่อยู่ภายใต้การดูแล และสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดิม</p>	
<p>แผนสมุนไพรชาติได้งบกว่า 260 ล้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผช.รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารมว.สธ. เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 2 เรื่องสำคัญ คือ 1.แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ซึ่งมี 5 แผน 5 ยุทธศาสตร์ รวม 73 โครงการ ใช้งบประมาณสนับสนุนมากกว่า 260 ล้านบาท และ 2.เห็นชอบรายการ Herbal Champion 15 สมุนไพร ผลของการคัดเลือก Herbal Champion แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1 สมุนไพรที่มีความพร้อมตามห่วงโซ่การพัฒนาสมุนไพร Herbal Champion 3 รายการ และ 2 สมุนไพรที่มีศักยภาพในการผลักดันให้เป็นสมุนไพร Herbal Champion 12 รายการ</p>	
<p>ทยอยประกาศจ่ายยาต้าน HIV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360</p> <p>-เพจ "Swing Thailand" องค์กรส่งเสริมสิทธิกลุ่มผู้ให้บริการและกลุ่มเพศหลากหลาย หลายองค์กรประกาศจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวี (HIV) ประกาศให้บริการเพร็พ ,เป็ป (PrEP, PEP) เนื่องจากประกาศของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้หน่วยบริการที่ไม่ใช่โรงพยาบาลจ่าย เพร็พ เป็ปได้ ด้านคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง งามคำแหง และเมืองชลบุรี ไม่สามารถให้บริการเพร็พ (PrEP) เป็ป (PEP) ได้ เนื่องจากติดต่อ พ.ร.บ.สถานพยาบาล เช่นเดียวกับ สมาคมฟ้าสีรุ้ง ระบุ "ของดให้บริการ PrEP, PEP รายใหม่ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2566 เป็นต้นไป และงดให้บริการสำหรับผู้รับ PrEP, PEP ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 นี้ ทั้งนี้ ยาต้านไวรัส PEP (เป็ป) คือยาต้านไวรัสฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่เลือดเป็นลบ แต่สัมผัสเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมง ส่วน PrEP (เพร็พ) คือยาต้านไวรัส สำหรับผู้ที่เลือดเป็นลบ โดยเตรียมไว้ก่อนมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ</p>	